

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๖/๕๕

กวด. 156.7  
วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖3  
เวลา 10.50

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส35912 M6

รับที่ : ส12953/63

วันที่ : 27 พ.ย. 63 เวลา : 10:45

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และขออนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย - เมียนมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

## ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๕๖๓๔

ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงยุติธรรมเสนอเรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และขออนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย - เมียนมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

๒. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของราชอาณาจักรไทยก่อนมีการลงนาม ขออนุมัติให้กระทรวงยุติธรรมสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

๓. มอบหมายให้เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แทนฝ่ายไทย ในการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

๔. อนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย - เมียนมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ในกรอบวงเงิน จำนวน ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็มให้แก่เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย - เมียนมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙ เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อลดปัญหายาเสพติด ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ปัญหาเสพติดของราชอาณาจักรไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพสุจริตให้แก่ชุมชน และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้สามารถขับเคลื่อน กิจกรรมการพัฒนาต่อไปในพื้นที่อื่นด้วย สำหรับบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือก เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมา มีสาระสำคัญ ในการกำหนดกรอบความร่วมมือในภาพกว้างที่ระบุขอบเขตความร่วมมือ การบริหารจัดการโครงการ และบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรง ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรี จะพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือก เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และอนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย - เมียนมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว กรอบวงเงิน จำนวน ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการพัฒนา ทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ให้สำนักงาน ป.ป.ส. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๙๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๑